



องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
 รับที่ 1557
 วันที่ 31 มี.ค. 2565
 เวลา 11.00 น.

โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์

ด่วนที่สุด

ที่ บร ๐๐๒๑/ว ๒๗

ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ถึง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ติดตามสภาวะอากาศมาอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ออกประกาศ เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ ๑ (๑๐/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ในช่วงวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๕ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงมีฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๕ - ๗ องศาเซลเซียสกับมีลมแรง จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงมีฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นในระยะแรก

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา <https://www.tmd.go.th> หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ ๑๑๙๒ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้ การเสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บเอกสาร ทรัพย์สิน/สิ่งของไว้ในสถานที่ปลอดภัย

๒. แจ้งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงมีฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๕ - ๗ องศาเซลเซียสกับมีลมแรง ในช่วงวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๕ สำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

๓. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ วิศวกรรมและประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย จิตอาสา ภาคเอกชน และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก บรรเทาภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณสุขภัย ให้แจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือ แจ้งผ่านไลน์ “ปก. รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID : @1784DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕. หากเกิดสาธารณสุขภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ รายงานให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบเป็นเอกสารให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบในเบื้องต้นทันที ทางโทรสาร ๐๔๔๖๖ ๖๕๕๖-๙ และรายงานทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด



(นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการจังหวัด



ปก.ภาวสุภะวรสภที่ ๓
เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั้งกับสมัยและอุบัติภัยพิบัติ

